

## พระราชดำรัส<sup>(๑)</sup>

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี <sup>(๒)</sup> นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ  
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  
ณ พระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์  
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๖

การที่รัฐมนตรีจะต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น ก็เป็นการเตือนใจว่า  
การทำงานของรัฐมนตรีนั้นเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน  
หน้าที่กัน ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยเป็น  
รัฐมนตรีที่ได้มาเป็น ก็จะต้องเตือนใจว่าต้องปฏิบัติให้ดี เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ และ  
เป็นหลักอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ที่จะให้มีการเลือกรัฐมนตรีในผู้ที่ประชาชน  
ได้เลือก. ฉะนั้นการที่ท่านรับหน้าที่นั้นก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญของท่าน ที่จะตั้งปณิธานที่จะ  
ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง.

ในการนี้ มีการเลือก แล้วก็มีการตั้งรัฐมนตรี มีการเปล่งคำปฏิญาณ ดุจ  
เป็นการไกล่เกลี่ยอยู่บ้าง. บางคนประชาชนบางส่วนเขาก็อาจวิจารณ์ว่า ทำไมเปลี่ยน. แต่  
เขาต้องเข้าใจว่าเป็นของธรรมดา และเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย จึง  
ไม่ควรจะตื่นเต้นมากเกินไป. คือสรุปแล้วก็ต้องนึกถึงความสำคัญของหน้าที่รัฐมนตรี  
ความสำคัญของการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างดีที่สุด เพื่อให้หน้าที่ลุล่วงไปโดยดี เพื่อ  
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ แต่ในเวลาเดียวกันจะต้องไม่ทำให้ตื่นเต้น  
เกินไป ทำให้ไกล่เกลี่ยเกินไป ถึงจะเป็นประโยชน์จริงๆ. ก็ขอให้แต่ละท่านที่ได้เข้ารับ  
หน้าที่ใหม่ และเปลี่ยนหน้าที่ ได้พยายามที่จะปฏิบัติให้เต็มความสามารถ เพื่อความ  
มั่นคงของประเทศชาติ.

ความมั่นคงของรัฐบาลนั้นก็หมายถึงความมั่นคงของประเทศชาติอยู่มากเหมือนกัน  
เพื่อที่จะให้งานลุล่วงไปได้ ไม่ใช่เพียงแต่จะมากถกเถียงในเรื่องที่จะเอาตำแหน่ง. ถ้าท่าน  
ตั้งใจอย่างดีตามปณิธาน ตามคำปฏิญาณ ก็จะทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคง. อนาคต

<sup>(๑)</sup> เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

<sup>(๒)</sup> นายชวน หลีกภัย

ของประเทศชาติก็จะดี ทั้งสำหรับประชาชนคนไทย ทั้งสำหรับประชาชนทั่วโลก จะได้มีการร่วมมือในประเทศและกับมิตรประเทศทั้งหลาย เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคง เป็นความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน.

ขอให้ทุกท่านจงมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดที่ซื่อตรง เพื่อที่จะให้ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของท่าน และขอให้ทุกๆ ท่านได้มีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันทุกคน.